



**ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร**  
**เรื่อง วัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร**

---

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เลื่อนวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เลื่อนวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ คณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีกลุ่มภาค/เขต การสอบภาคความรู้ความสามารถ ดังนี้

๑. กลุ่มภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
๒. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
๓. กลุ่มภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี
๔. กลุ่มภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี
๕. กลุ่มภาคใต้ จังหวัดพัทลุง

สำหรับสถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสรรหาต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนวันสรรหา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้าง มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยผู้เสียชีวิตมากขึ้นและเร็วขึ้นจากความรุนแรงของโรค โดยพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่สรรหากระจายอยู่ในกลุ่มภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีคำสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายประการ

ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งหรือประกาศของแต่ละจังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการตามคำสั่งหรือประกาศของจังหวัดแต่ละจังหวัดที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงคำแนะนำของทางราชการที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด

สำหรับระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และให้ผู้เข้ารับการสรรหานำเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือหนังสือรับรองผลการตรวจ ATK ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง มาแสดงเพื่อเข้ารับการสรรหา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร